

BÁO CÁO

Tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng thuốc lá và đường cát 8 tháng đầu năm 2023

(Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/8/2023)

I. Công tác triển khai, điều hành, chỉ đạo

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/TTH về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đã chỉ đạo các ban ngành liên quan, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng thuốc lá và đường cát.

Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.

II. Kết quả công tác kiểm tra kiểm soát, tiêu hủy, xử lý mặt hàng thuốc lá điếu và đường cát nhập lậu

Trong thời gian từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/8/2023, Công an thị xã Hương Trà đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 02 vụ vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu. Trong đó, đã xử phạt vi phạm hành chính 01 vụ với hành vi buôn bán hàng cấm (07 bao thuốc lá Jet điếu nhập lậu), 01 vụ vận chuyển hàng cấm là 1.450 bao thuốc lá chưa xác định chủ tang vật, phương tiện, hiện Công an thị xã Hương Trà đang tiến hành xác minh.

III. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn

1. Thuận lợi

Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng và sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn.

Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, tạo mối liên kết, chia sẻ thông tin về tình hình, đối tượng, phương thức thủ đoạn hoạt động từ đó giúp các lực lượng chức năng chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh ngăn chặn hiệu quả.

2. Khó khăn, tồn tại

Trước tình hình khó khăn về kinh tế, tình trạng thất nghiệp ngày càng tăng, hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực trì trệ, suy yếu làm gia tăng các loại tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại. Tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động buôn lậu trên địa bàn thị xã Hương Trà cũng như trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới sẽ gia tăng, diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt... làm cho công tác phòng, chống buôn lậu gặp nhiều khó khăn. Để phát hiện các vụ việc liên quan đến buôn lậu lực lượng chức năng triển khai thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, tuy nhiên đặc thù hoạt động của

loại đối tượng về buôn lậu không nằm trong một địa bàn cụ thể mà ở các tuyến, từ điểm này đến điểm khác, địa bàn này đến địa bàn khác... Để có các nguồn tin có giá trị đòi hỏi phải sử dụng các nguồn tin từ bên ngoài địa bàn, từ các cửa khẩu... phải mất nhiều chi phí cho việc thu thập thông tin, nhiều khi đã bỏ kinh phí để thu thập thông tin nhưng không triển khai được do nhiều nguyên nhân, kinh phí trong công tác phòng, chống buôn lậu có tác động rất lớn trong việc thực hiện, triển khai.

IV. Kiến nghị, đề xuất

Trong thời gian tới cần tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ kịp thời, điều tra xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá và đường cát; cần bổ sung kinh phí và hậu cần phục vụ công tác chống buôn lậu, xây dựng kho bãi bảo quản tang vật, vật chứng, mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ... có sự liên kết, hỗ trợ trong công tác giám định, kiểm nghiệm tang vật, vật chứng....

Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, đơn vị liên quan nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để đấu tranh có hiệu quả trên lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng thuốc lá và đường cát.

Tiếp tục chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng thuốc lá và đường cát, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại.

Trên đây là báo cáo tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng thuốc lá và đường cát 8 tháng đầu năm 2023, UBND thị xã Hương Trà gửi Ban Chỉ đạo 389/TTH tổng hợp./.

Nơi nhận:

- BCĐ 389/TTH (B/c);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- CVP, CVKT;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, KT(H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Hà